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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ผูมาประชุม
๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. ผศ.สัญญา สะสอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. ศ.ดร.ณรงค ปนนิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. รศ.ดร.วรรณวดี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๙. ผศ.ธวัชชัย บุญมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. นางเจิมขวัญ รัชชุศานติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. จสต.ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๓. ผศ.สารุง ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแลว
ในการประชมุ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

๕
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ผูไมมาประชุม
๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๔. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอินทร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕. นางสาวณัฐกานต ขันไชย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี
๘. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ผูชวยอธิการบดี
๙. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงคแก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๑. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๑๒. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓. ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย
๑๔. ผศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา หัวหนาศูนยพัฒนามนุษย
๑๕. นางพูนรัตน แสงหนุม รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม

- ไมมี -

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย

- ไมมี -
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๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑.๓.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ขอลาออก จํานวน ๓ ราย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ขอลาออกจากตําแหนง จํานวน ๓ ราย คือ

๑. รองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ การลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

จํานวน ๓ ราย ตั้งแตวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๑.๓.๒ กรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ขอลาออก จํานวน ๑ ราย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖
เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เปน กรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๑๕/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

บัดนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ การลาออกจากกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงานการประชุมไปพรอมกับ
การจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้

๑. หนา ๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๒ ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๖ แกไขเพ่ิมเติมขอความ
จากเดิม “...ตลอดจนกรอ[แนวคิดการพัฒนาประเทศ...”
เปน “...ตลอดจนกรอ[กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ...”

๒. หนา ๒๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๓ มติสภามหาวิทยาลัย ขอ ๓ แกไขเพ่ิมเติมขอความ
จากเดิม “รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ ชมพูคํา...”
เปน “รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ ชมพูชมภูคํา...”

๓. หนา ๒๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ ชื่อระเบียบวาระ แกไขขอความ
จากเดิม “๔.๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗”
เปน “๔.๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗”
๔. หนา ๒๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๒ แกไขขอความ

จากเดิม “...ไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗”

เปน “...ไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗”

๕. หนา ๒๙ ยอหนาแรก บรรทัดแรก แกไขขอความ
จากเดิม “ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงนําเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง”
เปน “ดังนั้น คณะครุศาสตร จึงนําเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง”
๖. หนา ๒๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ มติสภามหาวิทยาลัย บรรทัดแรก แกไขขอความ

จากเดิม “เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗”

เปน “เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗”
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๗. หนา ๒๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ ตัดขอความในยอหนาของท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและ
มีขอเสนอแนะดังนี้ ออกท้ังหมด

๘. หนา ๒๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ มติสภามหาวิทยาลัย ขอ ๑ บรรทัดท่ี ๓ แกไขเพ่ิมเติม
ขอความ

จากเดิม “เปนอาจารยจิรเดชา วนชูเพลา”
เปน “เปนอาจารยจิรเดชา วนวันชูเพลา”

มติสภามหาวิทยาลัย
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗

ตามท่ีแกไข

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ อนุมัติเงินคงคลัง : โครงการพัฒนาพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยแมริม ศูนยแมสา และศูนยแมฮองสอน

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอ
ท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ไดเลื่อนการพิจารณาการบริหารงบประมาณและการเงิน ในเรื่อง “อนุมัติเงินคงคลัง : โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยแมริม ศูนยแมสา และศูนยแมฮองสอน”
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในรอบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยในยุทธศาสตรท่ี ๔ กําหนดไววา “พัฒนาพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แหง ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพและเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถ่ิน”
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะขยายการจัดการศึกษาไปยังพ้ืนท่ีศูนยแมริม ศูนยแมสา และศูนย-
แมฮองสอน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infra Structure) ใหมีความพรอม
โดยเฉพาะการเตรียมกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ประการสําคัญในแตละปมหาวิทยาลัยไดรับการ
จัดสรรงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสรางจากงบประมาณแผนดินในวงเงินท่ีจํากัดซึ่งไมสามารถดําเนินการ
พัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางตอเนื่อง และมหาวิทยาลัยไมมีแบบรูปรายการเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป จึงจําเปนตองขออนุมัติใชเงินคงคลังจากเงินรายไดเพ่ือดําเนินการ
ในวงเงิน ๑๘๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น จึงนําเสนอโครงการขออนุมัติใชเงินคงคลังจากเงินรายไดตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเปน
คาใชจายในการจัดแบบรูปรายการ

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. ลักษณะสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยมีสองลักษณะ คือ (๑) ไดรับงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเรียบรอยแลว แตยังไมมีแบบจึงไมสามารถกอสรางไดทําใหลวงเลยระยะเวลา
มานานแลว (๒) มหาวิทยาลัยตองเตรียมแบบไวสําหรับชี้แจงกรรมาธิการในการของบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงคิดวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีแบบรองรับเอาไว

๒. ในรูปแบบตัวอาคารตาง ๆ มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการกระจายการจางบริษัทท่ีจะออกแบบ
หากมหาวิทยาลัยมีแนวคิดวารูปแบบอาคารตาง ๆ ตองมีเอกลักษณเฉพาะตัวก็อาจจะตองจางบริษัทออกแบบ
เพ่ือใหตรงตามความตองการในแบบเฉพาะ แตหากมหาวิทยาลัยคิดวารูปแบบอาคารตาง ๆ มีความหลากหลายได
แตใหภาพรวมมีความสวยงาม มหาวิทยาลัยก็อาจจะนํารูปแบบท่ีหนวยงานอ่ืนไดเคยออกแบบไวแลวมาพิจารณา
และหากถูกใจและเห็นวาเหมาะสมกับพ้ืนท่ีก็จะไดนํามาใชไดเพ่ือประหยัดงบประมาณในการจางออกแบบ

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาผังรวมใหดี เนื่องจากเก่ียวเนื่องกับภูมิสถาปตยของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต หากวางผังรวมดีแลวอาคารแตละอาคารจะออกมาสวยงามและสามารถใชประโยชนจากพ้ืนท่ีได
เต็มศักยภาพ

๔. มหาวิทยาลัยควรนําผลของการสัมมนารวมกับสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณาใหสอดคลองกับ
การดําเนินการดังกลาวดวย

๕. ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณคาวัสดุการกอสรางในอนาคตไวดวย เนื่องจากปจจุบันราคาวัสดุ
กอสรางตาง ๆ มีราคาท่ีปรับตัวสูงข้ึน

๖. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาภูมิหลังของบริษัทท่ีจะออกแบบใหดีและถ่ีถวนเพ่ือไมใหมีปญหา
ภายหลัง ผูท่ีออกแบบควรเขามาเปนท่ีปรึกษาเพ่ือปองกันปญหาการท้ิงงานในอนาคต

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเงินคงคลัง วงเงิน ๑๘๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมเพ่ือขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนยแมริม ศูนยแมสา และศูนยแมฮองสอน โดยปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีเงินคงคลังสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙๐๔,๑๖๒,๓๔๖.๓๓ บาท ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒

๓.๒ การพิจารณากําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เพื่อใชในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

นายถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) นําเสนอท่ีประชุมวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี
๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ๒๕๕๗ ไดเลื่อนการพิจารณาการบริหารหารงานบุคคล ในเรื่อง “การพิจารณา
กําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี
๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพ่ือใชในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของ ก.บ.ม. รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในอนาคตขางหนาการปรับระบบบริหารงานบุคคล (ก.พ.อ.) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
ตาง ๆ มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และในการกําหนด
สาขาวิชานั้นควรสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องดังกลาวเพ่ือใหรองรับกับพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
๓. มหาวิทยาลัยตองมีกลยุทธ ดานการพัฒนาบุคลากร โดยการนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปนตัวตั้งและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเขามาเพ่ือเปนแมบทของการพัฒนาบุคลากรในอนาคต
๔. มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบจํานวนบุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอวามีจํานวนเทาใด และอยูใน

สาขาวิชาใด เนื่องจากอาจจะทําใหเกิดปญหาการบริหารภายในได มหาวิทยาลัยตองพิจารณาวาจะทําอยางไร
ใหบุคลากรท่ีกําลังศึกษาตอไดรับผลประโยชนดังกลาวดวย

มติสภามหาวิทยาลัย
มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด

๔.๑.๑ การถูกฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม
กรณีการไมปรับเงินเดือน/คาจางตามคุณวุฒิท่ีเพิ่มข้ึน

จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งเปนผูมีสวนได
สวนเสียไดออกจากหองประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยศาลปกครองเชียงใหม มีคําสั่งเรียกใหทําคําใหการ
ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗ กรณีท่ี
จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ยื่นฟองตอศาลปกครองเชียงใหม เม่ือวันท่ี
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูถูกฟองคดีท่ี ๔ คณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ๒ และ ๑ ตามลําดับ และศาลมีคําสั่งกําหนดใหทําคําใหการ
แกคําฟองยื่นตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนี้

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
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มติสภามหาวิทยาลัย
๑. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการขอขยายระยะเวลาตอศาลปกครองเชียงใหม
๒. มอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับ

คดีนี้จนกวาคดีจะถึงท่ีสุด
๓. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗

ของศาลปกครองเชียงใหม ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารย ดร.อานนท เท่ียงตรง เปน ประธานกรรมการ
(๒) นายบุญรัตน วงศใหญ เปน กรรมการ
(๓) นายบุญเอ้ือ บัวสรวง เปน กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรีสกล แกวศิริ เปน กรรมการ
(๕) รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ เปน กรรมการ
(๖) นายถนัด บุญชัย เปน กรรมการ
(๗) ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล เปน กรรมการและเลขานุการ
(๘) นางสาวณัฐกานต ขันไชย เปน ผูชวยเลขานุการ

๔.๑.๒ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เปนสวนงานภายใน

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

๔.๑.๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง

๔.๒.๑ แตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม
ในคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๙ (๖)

ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ี
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา



๙

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหแตงตั้งนางวิไลลักษณ ธูปเทียน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา

๔.๓.๑ อนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ปการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗
เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวนตาม
หลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒,๖๗๕ คน ซึ่งเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
 ระดับปริญญาเอก ๒ คน
 ระดับปริญญาโท ๑ คน
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒๖๓ คน
 ระดับปริญญาตรี ๒,๔๐๙ คน

รวม ๒,๖๗๕ คน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติใหปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

มหาวิทยาลัยควรหาขอมูลหรือทําวิจัยสถาบันวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยม
ไดรับเขาทํางานท่ีไหนอยางไร ไดรับการยอมรับในหนวยงานตาง ๆ หรือไม เปนตน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยตอไป

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒,๖๗๕ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ
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๔.๓.๒ ยุทธศาสตรและแผนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ
ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรบริหารจัดการพัฒนามนุษยและบุคคลท่ีมีความพิการ ระหวางป
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เรียบรอยแลว โดยผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน และประชาสัมพันธใหอาจารยและบุคลากรไดรับ
ทราบโดยท่ัวกัน พรอมท้ังควรกําหนดโครงสรางตําแหนงท่ีตั้งของศูนยฯ ใหชัดเจน และใหผลักดันศูนยฯ นี้
เปนกลยุทธหนึ่งของมหาวิทยาลัยในดานพัฒนาครูเปนเลิศ

๒. มหาวิทยาลัยควรมุงเนนความสําคัญไปท่ีอาจารย ใหอาจารยในมหาวิทยาลัยชวยเหลือคนพิการ
หรือนักศึกษาพิการกอน เพ่ือเปนตนแบบ เนื่องจากศูนยฯ นี้ ชวยใหคนปกติชวยเหลือคนพิการ และชวยให
คนพิการประสบความสําเร็จในชีวิต

๓. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรบริหารจัดการศูนยพัฒนามนุษยและ
บุคคลท่ีมีความพิการใหถูกตอง และควรระบุใหเปนชวงเวลาเดียวกันท้ังหมด

๔. มหาวิทยาลัยควรกําหนดตัวชี้วัดตาง ๆ ใหชัดเจน และควรอธิบายในรายละเอียดตาง ๆ ให
ครอบคลุมและเขาใจงาย ตลอดจนการพิจารณาใชคําในหัวขอตาง ๆ เชน เจตคติ ทัศนคติ เปนตน

๕. ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานของศูนยฯ ตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป

มติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ (ราง) ยุทธศาสตรและแผนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ศูนยพัฒนามนุษย

และบุคคลท่ีมีความพิการ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขตามท่ี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะ

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ

๔.๔.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ นําเสนอ
ท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เพ่ือใหคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พิจารณา
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗



๑๑

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ

เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ไดใหความเห็นชอบแลว

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม
เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
เพ่ือใหไมเปนภาระของมหาวิทยาลัยในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองจายคาสอนใหอาจารยท่ีสอนในภาคพิเศษ

๒. มหาวิทยาลัยควรคํานวณตนทุนการผลิตบัณฑิตในภาคพิเศษ
๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเก่ียวกับหลักสูตรท่ีจะเปดสอนในภาคพิเศษใหเปนไปตามความตองการ

หรือตามความสนใจของบุคคลภายนอก

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน

๔.๕.๑ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑเกินราคามาตรฐาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑ
จํานวน ๑ รายการ คือ รถไถ ขนาดไมนอยกวา ๔๗ แรงมา พรอมผานหลังและใบมีดดันดิน จํานวน ๑ คัน โดยครุภัณฑ
ดังกลาว มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนตอราชการ จึงทําใหเกินราคามาตรฐาน
ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑเกินราคามาตรฐาน โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยไววา “ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุให
เปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ”

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

มหาวิทยาลัยควรระบุเหตุผลของการจัดซื้อครุภัณฑเกินราคามาตรฐานใหชัดเจนวาเพราะอะไร

มติสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑเกินราคามาตรฐาน จํานวน ๑ รายการ คือ รถไถ ขนาด

ไมนอยกวา ๔๗ แรงมา พรอมผานหลังและใบมีดดันดิน จํานวน ๑ คัน ราคา ๗๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน
หาหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ
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เนื่องจากพ้ืนท่ีของวิทยาลัยแมฮองสอนเปนดินลูกรังปนกับหินซึ่งแข็งมากและความลาดชันสูงจําเปนตองใชรถไถ
ท่ีมีแรงมาและอุปกรณประกอบท่ีมีประสิทธิภาพการใชงานสูงมาก

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักทวง

๕.๑ คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขแดงท่ี ๕๘/๒๕๕๗
กรณีนายพีระพงศ บุญศิริ ฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม
เปนคดีหมายเลขดําท่ี ๒๕๗/๒๕๕๓

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีนายพีระพงศ บุญศิริ อดีตขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย ระดับ ๙ สังกัดสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ปจจุบันเกษียณอายุราชการแลว) ไดฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหมเก่ียวกับ
การท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนคดีหมายเลขดําท่ี
๒๕๗/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูถูกฟองคดีท่ี ๖
และประธานสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนผูถูกฟองคดีท่ี ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลําดับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔
เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ไดมีมติเห็นชอบใหสงคดีหมายเลขดําท่ี ๒๕๗/๒๕๕๓ ใหแกสํานักงานคดี
ปกครองเชียงใหม เพ่ือมอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีนี้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจนกวา
คดีจะถึงท่ีสุด

บัดนี้ สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม ๒ ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี อส ๐๐๓๓/๑๖๖ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แจงคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม
คดีหมายเลขแดง ท่ี ๕๘/๒๕๕๗

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขแดงท่ี ๕๘/๒๕๕๗ กรณีนายพีระพงศ

บุญศิริ ฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม เปนคดีหมายเลขดําท่ี ๒๕๗/๒๕๕๓ วาศาลปกครองเชียงใหม
ไดพิพากษายกฟอง ซึ่งสํานักงานคดีปกครองเชียงใหมไดพิจารณาแลวเห็นวา คําพิพากษาของศาลปกครอง
เชียงใหมชอบดวยขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว จึงไมอุทธรณคัดคานคําพิพากษา
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มติสภามหาวิทยาลัย
รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วันท่ี ๒ เมษายน

๒๕๕๗

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

มนัญชยา รัตนกิจ สารุง ตันตระกูล
(นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล)

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูตรวจรายงานการประชุม


